

รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันจันทร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมคิด ดาวเปียก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง	สมคิด ดาวเปียก	
๒	นายประพาส สมหวัง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง	ประพาส สมหวัง	
๓	นายอนุศาสน์ บุญถาวร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง	อนุศาสน์ บุญถาวร	
๔	นางสาวเยาวเรศ นนทสวัสดิ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง	เยาวเรศ นนทสวัสดิ์	
๕	นางสาวเกษร เพชรสนธิ์	หัวหน้าสำนักปลัด	เกษร เพชรสนธิ์	
๖	นางสาวอมรรัตน์ พรหมชาติ	ผู้อำนวยการกองคลัง	อมรรัตน์ พรหมชาติ	
๗	นายศุภโชค ตู้อันบุตร	ผู้อำนวยการกองช่าง	ศุภโชค ตู้อันบุตร	

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอรรถพร รักดี	นิติกรชำนาญการ	อรรถพร รักดี	
๒	นายฉันทภพ นาครอด	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบาย ชำนาญการ	ฉันทภพ นาครอด	
๓	จ.อ สุวิทย์ ชูช่วย	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สุวิทย์ ชูช่วย	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมคิด ดาวเปียก ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหลวง เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ไม่มี

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒	: เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันอังคาร ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ที่ประชุม	-รับรอง -
ระเบียบวาระที่ ๓	: เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ/ถือปฏิบัติ
ประธาน	๓.๑ การเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ในวันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางอำเภอละแมได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงสนับสนุนรถดับเพลิงให้นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบรายละเอียดเรื่องดังกล่าวและประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ที่ประชุม	-รับทราบ-
ประธาน	๓.๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
นิติกรฯ	ตามที่เจ้าหน้าที่นิติกร อบต.ทุ่งหลวงได้เข้าร่วมอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้นิติกรชำนาญการได้ชี้แจงรายละเอียดครับ
ที่ประชุม	ตามที่ได้ไปอบรม เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เป็นองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจาก ๑ ใน ๑,๐๐๐ ของภาคใต้ ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๔ และเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย คะแนนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงได้รับอยู่ในระดับ B ๗๘.๗๕ คะแนน ซึ่งขาดไปเพียงเล็กน้อย ก็จะได้คะแนนในระดับ A ในปีนี้จึงต้องมีการปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ได้คะแนนในระดับ A ซึ่งจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงผ่านการประเมิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงดังนี้
	๑. ข้อมูลไม่ตรงกับ URL ที่ลงไว้ แนะนำ ให้ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนที่จะลงระบบ
	๒. ในบางหัวข้อใส่ข้อมูลไม่ครบ หากขาดไปเพียงข้อเดียวก็ทำให้เสียคะแนน แนะนำ ให้ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนที่จะลงระบบ
	๓. ด้าน (IIT) หน่วยงานต้องจัดทำแผนการใช้จ่าย และใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า
	๔. ด้าน (EIT) หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูล มีแนวทางในการให้ผู้ติดต่ออย่างโปร่งใส มาตรฐานการจัดทำประกาศการไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ
	๕. ด้าน (OIT) การเปิดเผยข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ยังไม่มี E-service ไว้บริการประชาชน จึงจำเป็นต้องมีบริการ E-service เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกโดยไม่ต้องเดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

